



TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle

6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188

Phone: (206) 325-5626 Fax: (206) 324-5849

Website: www.vmpwa.org

Date: February 11, 2018

LÁ THƯ MỤC VỤ



Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Chỉ còn năm ngày nữa là Tết Mậu Tuất đến. Thời gian như trôi đưa! **Chúng ta nhìn lại một năm cũ sắp qua đi và thầm tạ ơn Chúa vì nhiều ơn lành Ngài ban đã ban cho gia đình giáo xứ chúng ta và mỗi một gia đình giáo hữu.** Chúng ta nhận thấy ơn Chúa tuôn đổ cho giáo xứ qua chương trình giáo dục đức tin: có thêm nhiều học sinh hơn năm ngoái. Các chương trình phụng vụ, sinh hoạt, và mục vụ cũng tăng trưởng mỗi ngày. Mặc dù vẫn còn những thiếu sót cần được hoàn thiện chúng ta vẫn luôn tin tưởng và cộng tác với ơn Chúa để làm cho ơn của Ngài không bị mai một trong đời sống đức tin và phục vụ. Vẫn có nhiều cơ hội Chúa gửi đến cho gia đình giáo xứ và mỗi giáo hữu mỗi một ngày.

Theo truyền thống dân gian, mỗi năm, vào ngày 23 tháng chạp thì Ông Táo lên trời để trình với Ngọc Hoàng về tình hình gia đình, xã hội và thế giới trong năm qua. Người Công Giáo chúng ta thì luôn trình lên Chúa những lao công, vất vả, lo

âu, niềm vui và hy vọng mỗi ngày trong thánh lễ. Ngoài ra, trước khi đi ngủ mỗi một người cũng xét mình về những điều mình đã làm trong ngày qua và cũng dâng lên Chúa lời tạ ơn, thống hối, và dốc lòng. Như thế, **người Công Giáo còn làm nhiều hơn công việc của Ông Táo.** Nhưng tựu trung việc Ông Táo lên trình Ngọc Hoàng là một triết lý nhắc nhở cho chúng ta về một thái độ sống có lý có tình, biết trên thuận dưới hòa, biết ý thức trách nhiệm bổn phận của mình đối với Trời, với tha nhân và chính mình.

Trong chương trình văn nghệ của Hội Chợ Tết hằng năm chúng ta cũng có những vị “Táo” trình bày cho Thượng Đế về tình hình của giáo xứ trong năm qua. Tuy có đôi chút hài hước nhưng việc tấu trình Thượng Đế chứa đựng những sự thật về gia đình giáo xứ với niềm tri ân, kiểm thảo, và quyết tâm cho một Năm Mới sắp tới, Năm Mậu Tuất. Chúng ta cũng nhận ra được thêm những góc cạnh, những chi tiết mà nhiều lúc chúng ta không để ý hoặc coi thường (take for granted). **Chúng ta cũng hãy tập lắng nghe sự thật, nhận ra những điều hay, những gương sáng nơi gia đình giáo xứ này.** Đồng ý là tập thể nào cũng có những vấn đề, nhưng việc nhận ra, khuyến khích và cổ võ cho những điều hay, tài năng nơi các thành viên của mình và hướng họ góp chung những đóa hoa tài năng, nhân đức, công sức, thời gian thì sẽ làm cho cả Vườn Yêu Thương của giáo xứ được thêm tươi, đầy sức sống.

Một năm qua đi, chúng ta cũng xét lại chính mình: tôi đã làm được gì để cho những ơn thánh, những nén bạc Chúa trao được tăng lên và được chia sẻ với gia đình mình và gia đình giáo xứ? Giáo xứ này là gia đình thân thương mà tôi là một thành viên cùng chia sẻ niềm vui, quyền lợi đồng thời có trách nhiệm và bổn phận trước mặt Chúa trong việc chung tay xây dựng giáo xứ. Những chút chút nhỏ nhỏ trong việc đóng góp xây dựng: từ việc giảng dạy đức tin và giáo lý đến việc phục vụ những người yếu đau nghèo khổ cho đến việc sinh hoạt, làm bánh tết bánh chưng, tham gia Hội Chợ Tết, Hội Chợ Hè đã trở nên Mùa Xuân Dệt Ước Mơ Xứ Đạo.


Tôi xin mời quý Ông Bà Anh Chị Em chuẩn bị bước vào một Mùa Hồng Ân, Mùa Chay với Lễ Tro vào ngày thứ Tư sắp đến. Năm nay Thứ Tư Lễ Tro trùng với Lễ Valentine, Lễ Tình Yêu, càng giúp chúng ta nhận ra được chiều kích sâu xa của Tình Yêu Thiên Chúa, Đấng đã chịu mọi hy sinh đau khổ để yêu chúng ta trọn vẹn qua cuộc đời, tử nạn và phục sinh của Ngài.

Năm nay niềm vui của gia đình giáo xứ càng dâng cao khi chúng ta được bốn Đức Cha đến dâng thánh lễ trong các Lễ Tết năm nay. Xin quý Ông Bà Anh Chị Em theo dõi chi tiết Thứ Tư Lễ Tro, và các Thánh Lễ và Chương Trình Văn Nghệ Mừng Xuân trong Báo Niềm Tin tuần này.

Nhân dịp Xuân về, hợp với Cha Miên và Cha Lân, tôi kính chúc quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Hội Đồng, Giáo Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn, Ban Ngành, và toàn thể Giáo Hữu một Năm Mới Mậu Tuất tràn đầy phúc lành, sức khỏe xác hồn, và hân hoan hiệp nhất để dệt Ước Mơ của giáo xứ thành hiện thực.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta!

Trong Chúa Kitô,


Lm Gioakim Đào Xuân Thành

